



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

7 ธันวาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 7 ธ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,525 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,148,766 ราย รักษาหายเพิ่ม 6,109 ราย รักษาหายสะสม 2,061,374 ราย ยังรักษาอยู่ 66,395 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย เสียชีวิตสะสม 20,997 ราย ผู้รับวัคซีนแล้ว 94,361,750 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 266,677,753 ราย เสียชีวิต 5,277,343 ราย รักษาหาย 240,213,433 ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ แอฟริกา พบคนเคยป่วยโควิด เสียชีวิตโอมิครอนมากกว่าสายพันธุ์เดิม 2.3 เท่า **อังกฤษ** พบผู้ติดเชื้อโอมิครอน 86 ราย เพิ่ม 50% ในวันเดียว **สิงคโปร์** เผยโอมิครอนเพิ่มเสี่ยงติดเชื้อซ้ำมากขึ้น **กัมพูชา** ยกเลิกคำสั่งห้ามผู้เดินทางจาก 10 ชาติในทวีปแอฟริกาเข้าประเทศ **เมียนมา** ฉีดวัคซีนครบโดสให้ ปชช. แล้วกว่า 12 ล้านคน **ญี่ปุ่น** ยืนยันพบผู้ติดเชื้อโอมิครอน รายที่ 3 ของประเทศ **อินเดีย** เรียกร้องให้ ปชช. เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดรับมือโอมิครอน **นิวซีแลนด์** เตรียมซื้อขายรักษาโควิดตัวใหม่ของไฟเซอร์ **เนปาล** พบผู้ติดเชื้อโอมิครอน 2 เคสแรก **ฮ่องกง** วิจัยพบโอมิครอนอาจแพร่เชื้อทางอากาศ-หลบวัคซีนได้

ประเด็นสำคัญ

1. ไทยพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนรายแรก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ข่าวสด, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, ประชาชาติ, โพสต์ทูเดย์, กท.ธุรกิจ, สปริงนิวส์, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิค, บ้านเมือง, ประชาไท, newtv, 77kaoded, js100, kapook, thebangkokinsight, acnews, nationtv, mcot, thejournalistclub, TNN, infoquest, sanook, sondhitalk, pptvhd36, thailandplus, ch7, topnews)

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงผลตรวจเชื้อโควิด 19 ชายอเมริกัน มาจากสเปน แสดงว่าเป็นสายพันธุ์โอมิครอน 99.92% ถือเป็นรายแรกของประเทศไทย ทั้งนี้ สายพันธุ์หลักที่พบในไทยกว่า 99% ยังเป็นเดลตา ซึ่งไทยมีโอกาสที่จะพบผู้ติดเชื้อรายต่อ ๆ ไปได้ จึงอยากให้ทำความเข้าใจและร่วมมือกันป้องกันตามมาตรการต่าง ๆ โดยเฉพาะการออกมาฉีดวัคซีนให้มากที่สุด

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้มีการรายงานพบสายพันธุ์โอมิครอนใน 46 ประเทศล่าสุด ประเทศไทยเป็นประเทศที่ 47 โดยผู้ติดเชื้อเป็นนักธุรกิจชายอเมริกันอายุ 35 ปี อาศัยอยู่สเปน มีผลตรวจ RT-PCR วันที่ 28 พ.ย. ไม่พบเชื้อ เดินทางเข้าประเทศไทย 29 พ.ย. ได้ตรวจอีกครั้ง พบเชื้อวันที่ 1 ธ.ค. เข้ารับการรักษาใน รพ. แห่งหนึ่ง เบื้องต้นแทบไม่มีอาการ ส่วนผู้สัมผัสรายอื่นติดตามแล้วยังไม่พบการติดเชื้อ จะติดตามจนครบระยะฟักตัวของโรค ข้อมูลที่มีขณะนี้ สายพันธุ์โอมิครอนจะแพร่เร็วกว่าสายพันธุ์อื่น 2-5 เท่า ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรืออาการน้อยคล้ายไข้หวัดใหญ่ แยกจากจากสายพันธุ์อื่น ผู้ติดเชื้อในต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่ต้องเข้ารับการรักษาใน รพ. ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ดังนั้น มาตรการป้องกันคือฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมมากที่สุด ร่วมกับมาตรการป้องกันโรคอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, topnews, sondhitalk, INN)

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุ ให้ติดตามข้อมูล ซึ่งถึงแม้กระจายเร็วแต่อาการไม่รุนแรง ก็ไม่น่ากังวลมาก แต่หากข้อมูลมีมากพอว่าพบกระจายเร็ว อาการรุนแรง มีเสียชีวิตในกลุ่มคนแข็งแรง ต้องเร่งดำเนินการรับมือ-สกัดกั้น เน้นจับตาดูอีก 1-3 สัปดาห์ เพื่อเตรียมระบบในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ข่าวหุ้น, ประชาชาติ, บ้านเมือง, กท.ธุรกิจ, ch7, TNN, infoquest, mcot, workpointtoday, thaigov, nationtv, thebangkokinsight, thaipublica, Chiangmainews, topnews)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ นายกฯ รับทราบรายงานผู้ติดเชื้อโอมิครอนรายแรกของไทยแล้ว พร้อมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด ยังไม่เปลี่ยนแนวทางนโยบาย มั่นใจสาธารณสุขไทยมีศักยภาพเฝ้าระวัง ป้องกันสามารถคัดกรองนักท่องเที่ยวได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน)

- นายวีโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคก้าวไกล ชี้พบโอมิครอน ไม่ใช่ปัญหา จะช้าเร็วยังไงก็ต้องเจอ แต่รัฐบาลเตรียมเรื่องระบบสาธารณสุขไว้พร้อมรับมือหรือยัง ทั้งสำรองยา กระจายยา และวางแผนเบิกจ่ายยาในแนวเวชปฏิบัติ ที่

สำคัญคือวัคซีน ได้วางแผนร่นระยะเวลาในการฉีดเข็มสามแล้วหรือไม่ ซึ่งหากไม่รับมือให้ดี ก็ต้องพร้อมรับการวิพากษ์วิจารณ์ และการกล่าวโทษจากประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา สวทช. เผย พบข้อมูลโควิดสายพันธุ์โอมิครอน วัคซีน Pfizer 2 เข็มเอาไม่อยู่ และคาดว่าสามารถแพร่ทางอากาศได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

- นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยกรณีของไทยตรวจพบผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์โอมิครอน รายแรก ไม่อยากให้ตื่นตระหนก จนถึงต้องกลับมาปิดประเทศอีก เพราะจะทำให้เศรษฐกิจที่กำลังค่อย ๆ ฟื้น กลับมาซ็อก และยิ่งส่งผลกระทบต่อแรงงาน ขณะนี้ สธ. จะติดตาม เฝ้าระวัง ตรวจสอบอย่างเข้มข้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

- จับตาประชุมคณะรัฐมนตรี ถกสถานการณ์โอมิครอน เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันการระบาดในประเทศหลังพบผู้ป่วย ติดเชื้อรายแรก และเตรียมเคาะหลักเกณฑ์เยียวยาผู้ประกอบการสถาบันบันเทิง นักดนตรี ลูกจ้าง

2. 3 เครื่องดื่มสุขภาพ ดื่มมากภูมิคุ้มกัน เสี่ยงติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ amarintv

- กรมอนามัย ชี้แจง ตามที่มีการเผยแพร่ประเด็นเรื่อง 3 เครื่องดื่มสุขภาพ ได้แก่ น้ำผลไม้สำเร็จรูป นมวัวรสหวาน และ เครื่องดื่มชูกำลัง ถ้าดื่มมากเกินไปหรือดื่มเป็นเวลานาน จะทำให้ภูมิคุ้มกัน เสี่ยงติดโควิด 19 ได้ง่าย เป็นข้อมูลจริง เนื่องจากน้ำผลไม้สำเร็จรูปส่วนใหญ่เติมน้ำ น้ำตาล สารคงสภาพ คุณประโยชน์ที่ได้น้อย แต่อาจได้น้ำตาลฟรุคโตสจำนวนมากแทน ส่วนการ ดื่มนมวัวโดยเฉพาะรสหวานในปริมาณมากอาจทำให้อ้วนได้จริง ส่วนเครื่องดื่มชูกำลังจัดเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง หากกินมากไปเสี่ยงทำให้ภูมิคุ้มกันลด ควรหลีกเลี่ยง

3. เฝ้าระวังประเทศเพื่อนบ้านพบเชื้อโอมิครอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, มติชน

- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มาเลเซียพบเชื้อโอมิครอน ในนักศึกษาที่เดินทางกลับ จากแอฟริกาใต้ ขณะนี้ทางการมาเลเซียแจ้งว่า ยังไม่มีเหตุที่น่ากังวล เนื่องจากได้กักตัวทันทีที่เดินทางถึงมาเลเซียและติดตามผู้ สัมผัสใกล้ชิด สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 12 (สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส) รายงานว่าขณะนี้ยังไม่พบสายพันธุ์โอมิครอน ขอให้ประชาชนอย่าตระหนก สธ. มีระบบการตรวจหาเชื้อ และส่งไปถอดรหัสพันธุกรรม หาสายพันธุ์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์

- นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัด ก.มหาดไทย กำชับผู้ว่าฯ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้มงวดสกัดสายพันธุ์โอมิครอน ด้าน ศบค.ชุดใหญ่ นัดหารือเปิดด่านมาเลย์-ไทย 13 ธ.ค. นี้ ขณะที่นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ ระบุว่า ไม่มีความจำเป็นต้องปิดด่าน เพราะมาตรการข้ามด่านมีความรัดกุมอยู่แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

- นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง มาเลเซียและสิงคโปร์ มีผู้ติดเชื้อแล้ว ไทยอาจได้รับผลกระทบ มีผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้ามาประเทศไทยรวม 786 ราย ตามตัวมาตรวจ RT-PCR ได้เพียง 44 คน แสดงให้เห็นว่าแอปฯ หมอชนะ ที่ให้นักท่องเที่ยวดาวน์โหลดนั้นมีปัญหา เพราะ ยังติดตามตัวไม่ได้ทั้งหมด ขณะที่ยอดการฉีดวัคซีนเข็ม 3 มีเพียง ร้อยละ 5 ยังถือว่าต่ำมาก เป็นสถานการณ์ที่น่าวิตกกังวล

4. จนท.ไม่ให้ข้อมูลเรื่องแอปฯติดตามตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36

- หนึ่งในนักท่องเที่ยวชาวบังคลาเทศ ที่เดินทางเข้ามาไทยได้ 5 วัน ผ่านโครงการ “กรุงเทพฯ แซนด์บ็อกซ์” ให้สัมภาษณ์ว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหน บอก สั่ง หรือแนะนำให้โหลดแอปฯ ติดตามตัว หรือแอปฯ หมอชนะ สะท้อนปัญหาว่า การเข้ามาในไทย ผ่านโครงการที่ต้องอยู่ในจังหวัด 7 วันก่อนเดินทางไปอื่นได้ แต่ไม่มีระบบติดตามตัว อาจทำให้คนที่ไม่มีวินัย ออกนอกพื้นที่ ระหว่างวันโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่รู้

5. ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผจก.ออนไลน์ thejournalistclub, mcot

- ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์ ผู้ที่ทานเนื้อวัว นมวัว เป็นประจำ จะทำให้เลือดเป็นกรด เชื้อไวรัสโควิด 19 เจริญเติบโตได้ง่าย ทางสำนักโภชนาการ กรมอนามัย ยืนยันเป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่า ความเป็นกรดต่างของเลือดไม่ได้มีการ เปลี่ยนแปลงได้ง่ายด้วยการรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียว ระบบการทำงานร่างกายจะมีกลไกการควบคุมอวัยวะ ให้ทำงานได้ตามปกติ การกินอาหารที่เป็นกรดหรือด่าง จึงไม่สามารถที่จะลดหรือทำลายไวรัสโควิดในร่างกายได้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- ตามที่มีการแชร์ น้ายา CHEMGENE HLD4H สามารถกำจัดเชื้อโควิด 19 ได้ภายใน 1 นาที อย.ยืนยันเป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ขึ้นทะเบียนกับ อย. เพื่อทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อแบคทีเรียสำหรับเครื่องมือแพทย์หรือใช้เทราดบนพื้นผิวหรือวัสดุเท่านั้น</p>	
<p>มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, ChiangmaiNews</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ย้ำ แหล่งท่องเที่ยวดูแลร่วมให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของนักท่องเที่ยว ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคต่าง ๆ เน้นทำความสะอาดแหล่งปนเปื้อนเชื้อโรคที่ต้องสัมผัสบ่อย พนักงานทำความสะอาดขณะปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง สวมถุงมืออย่าง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าโดยไม่จำเป็น และหลังจากปฏิบัติงานเสร็จต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำที่อุณหภูมิสูงและแหล่งท่องเที่ยวใส่ใจด้านความสะอาดของสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้สวมให้กับนักท่องเที่ยว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- พ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า สปสช.ร่วมกับสถานพยาบาลทั่วประเทศ รมณรงค์ฉีดวัคซีนให้หัดใหญ่ตามฤดูกาล ซึ่ง สธ. มีคำแนะนำว่าสามารถฉีดวัคซีนให้หัดใหญ่ควบคู่กับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ได้</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>การบริหารจัดการโลจิสติกส์โซ่ความเย็น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ ()</p> <p>-ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกระจายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2564 (มาตรฐานGDP) จะมีผลบังคับใช้ ส่งผลให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันหรือผู้นำหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามา จะต้องผ่านมาตรฐานGDPด้วย ซึ่งกำหนดให้ผู้รับอนุญาตจะต้องจัดให้มีสถานที่เก็บยา เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการกระจายยาตามหลักเกณฑ์GDP หลักเกณฑ์นี้ออกมาเพื่อ 1.ประเทศไทยมีระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาตลอดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชน ผู้บริโภค ได้รับผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และ 2.ผู้ประกอบการด้านยามีความตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตน เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งขั้นตอนมาตรฐานGDPก็จะมา ออกช่องโหว่</p> <p>รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย ผอ.ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ ม.มหิดล กล่าวถึง แนวทางมาตรฐาน GSDP เพื่อยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์โซ่ความเย็นว่า ในส่วนของโลจิสติกส์โซ่ความเย็น (Cold Chain)ที่กำหนดอยู่ในมาตรฐาน GDP ของประเทศไทย จะเน้นที่อุปกรณ์ โดยจะดู "แผนผังอุณหภูมิ" ภายใต้สภาวะการจัดเก็บจริงของบริเวณจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยา ก่อนการใช้งานต้องติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิตามผลการศึกษามาตรฐานอุณหภูมิเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องวัดอุณหภูมิถูกติดตั้งในจุดวิกฤติ นอกจากนี้ ต้องควบคุมสภาวะการจัดเก็บระหว่างการขนส่งให้เหมาะสมตามที่ระบุบนฉลากของยาหรือข้อมูลบรรจุภัณฑ์ และสถานที่พักผลิตภัณฑ์ยาชั่วคราวระหว่างการขนส่ง ต้องมีการตรวจติดตามอุณหภูมิ ความสะอาด และมาตรการรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่การขนส่งผลิตภัณฑ์ยาเข้า-ออกและการจัดเก็บในสถานที่ จัดเก็บผลิตภัณฑ์ยา ดังนั้น ผู้ประกอบการที่จะทำงานในส่วนนี้ ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยมีประสบการณ์ มีความเข้าใจถึงความอ่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ของปัญหาจากยาและเวชภัณฑ์แต่ละชนิด จึงต้องมีมาตรฐาน GDP</p>	-
<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด คอลัมน์ ท้องถิ่นชวนรู้</p> <p>-มท. แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกระหว่าง 1 ม.ค.-27 ต.ค. 2564 พบผู้ป่วยสะสม 8,193 ราย เสียชีวิต 6 ราย แนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นในเดือน ต.ค. โดยเฉพาะกลุ่มวัยเรียนอายุ 5-19 ปี จึงขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการเพื่อลดเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ไข้เลือดออกในช่วงปลายปี</p>	-
<p>บัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชชาโร เลขาธิการ สปสช. เผย 19 ปี ของ สปสช. เปิดให้ผู้ป่วยรักษาในหน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกที่ ยืดความต้องการและความสะดวกสบายของประชาชนเป็นหลัก ส่วน"สถานบริการเปลี่ยนระบบเบิกจ่ายเร็วขึ้นในทุก 2 สัปดาห์ และตรวจสอบอย่างเข้มข้นกว่าเดิม โดยปีหน้าจะเสนอ 26 เรื่อง อาทิ สนับสนุนโรงพยาบาลพัฒนาห้องฉุกเฉินคุณภาพ ให้คุณภาพ นอกจากนี้จะไม่เน้นเรื่องสิทธิประโยชน์ใหม่ หรือขยายสิทธิประโยชน์เพิ่ม แต่จะหาทางเลือกใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเข้ามาใช้ในสิทธิประโยชน์เดิม ในราคาที่ถูกลง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คู่มือดูแลสุขภาพใจ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) - นางคยองซัน คิม ผอ.องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เผย องค์การยูนิเซฟ และกรมสุขภาพจิต ร่วมมือกันพัฒนาคู่มือดูแลสุขภาพใจ โดยมีข้อมูลด้านสุขภาพจิต รวมถึงเกร็ดความรู้ และขั้นตอนต่างๆ ในการทำความรู้จักสภาวะอารมณ์ และจิตใจตนเอง ส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้สุขภาพจิตใจ สร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเยียวยาสุขภาพใจ รวมถึง วิธีการง่ายๆ ในการดูแลสุขภาพใจตนเอง และคนที่เรารัก สำหรับวัยรุ่นและผู้ปกครอง พร้อมให้ดาวน์โหลดทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของยูนิเซฟประเทศไทย</p>	-
<p>ดื่มเหล้าชาวกับลำไยหลับไม่ตื่น สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ -เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบศพนายสุชิน เหลืองเกตุ อายุ 39 ปี ภายในช่องเก็บของรถบัส บริเวณลานจอดรถบัส อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในสภาพนอนหงาย ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้าย สืบสวนทราบว่าก่อนเสียชีวิตได้ดื่มเหล้าชาวกับกิ้นลำไย เมื่อช่วงค่ำวานนี้และพบศพช่วงเช้า คาดอาจเป็นสาเหตุการเสียชีวิต ประกอบกับสภาพอากาศหนาวเย็น ส่งศพไปชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง</p>	-
<p>บทความ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์)คอลัมน์ คั้นปากอยากเล่า) - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. ได้มาให้สัมภาษณ์ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล บิดาในวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นเสมือนคุณครูที่สอนการใช้ชีวิต เผยคำสั่งที่ถ่ายทอดมา คือคำว่า "เหยิน" เป็นภาพตัวหนังสือจีน 2 ภาพประกอบกัน ตัวบนแทนภาพ "มีด" ตัวข้างล่างแทนคำว่า "หัวใจ" จึงกลายเป็นคำว่า "อดทน" อีกคำคือ "หาญ หยั่ง" เป็นสุภาษิตประจำตระกูล หมายถึงความ สุขุม ที่มาพร้อมกับคำว่า อ่อนน้อม อ่อนโยน และไม่กระด้าง ถือเป็นคำภีร์นำไปสู่ความสำเร็จ ส่งผลให้ไม่ทอดทิ้งกับทุกปัญหาที่เข้ามา โดยเฉพาะวิกฤตโควิด 19 ขณะนี้</p>	
ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ	
-	-